

### Ngày Phục Lâm Phước Hạnh

**A**rmando Valladares bị tù 30 năm trong ngục thất của Fidel Castro vì cầu nguyện trong nhà thờ vào mùa Giáng Sinh. Sau những năm bị ngược đãi, anh trở nên yếu đuối và tàn tật. Các viên cai tù đã bắt anh nhịn đói, hành hạ, và sỉ nhục, nhưng anh nhất định giữ vững đức tin mình.

Điều khiến anh bám lấy sự sống: đó là lời anh hứa với một thiếu nữ tên Martha. Hai người gặp gỡ và yêu nhau khi anh ở trong tù. Đức tin sắt đá của chàng có sức quyến rũ kỳ diệu đối với nàng. Sau cuộc hôn lễ đơn giản tại sân nhà tù, Martha được qua tỵ nạn ở Miami.

Sự chia cách này thật đau đớn. Tuy nhiên Armando tìm cách lén gửi ra một lời hứa cho người vợ yêu dấu. Trên tờ giấy rác nhỏ xíu, chàng viết nguệch ngoạc lời thề, “Anh sẽ đến gặp em. Lưỡi gươm ở trên lưng anh

không còn nghĩa lý gì nữa.”

Người tù nhân này quyết định là chàng và Martha sẽ trao đổi lời thề hứa trong một thánh đường, trước mặt Đức Chúa Trời khi kết hợp cùng nhau. Chàng sẽ nói với nàng, “Em luôn luôn ở bên anh.”

Lời hứa của Armando giúp anh sống qua những năm bị ngược đãi. Lời hứa ấy cũng giúp Martha can đảm sống. Nàng làm việc không mệt mỏi để mọi người biết về hoàn cảnh của chồng mình. Nàng luôn luôn hy vọng đến ngày hai người được tái ngộ.

## 1. LỜI HỨA

Cách đây hai ngàn năm, khi Đức Chúa Giê-su từ giã các môn đồ, Ngài có hứa, “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở. . . . Ta đi sắm sẵn cho các người một chỗ. . . . Ta sẽ trở lại đem các người đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các người cũng ở đó” (Giăng 14:2-3).

Ngài hứa sẽ trở lại và đem tất cả những người yêu mến Ngài đến nơi đặc biệt mà Ngài đã sửa soạn cho họ. Sự phục lâm của Đức Chúa Giê-su được Kinh Thánh nhắc đến 2,500 lần, nhiều hơn là sự giáng sinh của Ngài. Sự tái lâm của Ngài cũng chắc chắn như Ngài đến thế gian cách đây hơn hai ngàn năm.

Trong suốt thời gian bị tù, Armando tiếp tục lén gửi những bài thơ, bức họa, hay sứ điệp cho Martha. Nàng xoay xở để xuất bản một số những văn thơ này. Tính cách chân thật của những bài viết này được cả thế giới chú ý. Nhiều chính phủ áp lực Castro thả những tù nhân tôn giáo. Tổng thống Pháp cũng can thiệp. Cuối cùng, vào tháng 10 năm 1982, Armando được



lên phi cơ qua Ba-lê. Chàng không thể tin là mình được tự do— ngay cả khi phi cơ đáp xuống phi trường. Sau ba chục năm đau khổ, ước mơ, chờ đợi, Armando vui mừng chạy ùa vào vòng tay mở rộng của Martha.

Vài tháng sau, đôi uyên ương hân hoan lặp lại lời thề hôn phối tại một nhà thờ ở Miami. Cuối cùng sự tái hợp của họ được thành tựu. Lời hứa “Anh sẽ đến với em” đã được thực hiện.

Bạn có thể tưởng tượng sự đoàn tụ tuyệt vời khi chúng ta gặp Đức Chúa Giê-su chẳng? Chúng ta đã mong mỗi chờ đợi Ngài (Ê-sai 25:9). Sự hiện ra vinh hiển của Ngài sẽ làm tan đi những nỗi buồn rầu, thất vọng, đau khổ trong lòng chúng ta. Sự trở lại của Ngài sẽ thỏa đáp những ước muốn sâu xa nhất của chúng ta. Chúng ta sẽ sống cuộc đời mật thiết với một Đấng diệu kỳ nhất trong vũ trụ. Đức Chúa Giê-su sắp trở lại! Bạn có thiết tha muốn gặp Ngài chẳng?

## 2. ĐỨC CHÚA GIÊ-SU SẼ TRỞ LẠI CÁCH NÀO?

### *(1) Ngài đến cách tỏ tường, ai cũng thấy.*

Sẽ không có gì bí mật trong sự tái lâm của Đấng Christ. Kinh Thánh chép, “Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy” (Khải huyền 1:7).

Mọi người sống trên trái đất sẽ thấy Ngài trở lại. “Khi ấy, điếm Con Người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống” (Ma-thi-ơ 24:30).

Ngài cũng phán, “Khi ấy, nếu có ai nói với các người rằng: Kìa, Đấng Christ ở đây, hay là: ở đó, thì đừng tin. . . . Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự

Con Người đến sẽ cũng thế ấy” (Ma-thi-ơ 24:23, 27). Khi chớp phát ra sáng lóe trên bầu trời, người ta có thể trông thấy từ xa. Đức Chúa Giê-su sẽ trở lại công khai, mọi người đều trông thấy.

**(2) Chúa đến cách tỏ tường, mọi người đều nghe.**

Chúa phán, “Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương” (Ma-thi-ơ 24:31).

“Vì sẽ có tiếng kèn lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16).

**(3) Đức Chúa Giê-su đến trong hình thể con người.**

Khi các môn đồ đương ngó chăm lên trời lúc Ngài thăng thiên có hai thiên sứ hiện đến, nói để họ an tâm rằng, “Jê-sus này đã được cất lên trời khỏi giữa các người, cũng sẽ trở lại như cách các người đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công vụ các Sứ đồ 1:11).

Chính “Jê-sus này” sẽ đến, chứ không phải ai khác. Ngài sẽ tái lâm với hình thể con người giống như khi Ngài thăng thiên. Ngài sẽ đến với tư cách là Vua của muôn vua (Ma-thi-ơ 24:30).

**(4) Đức Chúa Giê-su sẽ đến thành linh.**

Đức Chúa Giê-su không phục lâm bí mật, và mọi người sẽ thấy Ngài đến cách vinh hiển, nhưng nhiều người sẽ không sẵn sàng. Bởi vì không ai biết “ngày và giờ” nào Ngài sẽ đến, nên Đức Chúa Giê-su cảnh cáo, “Vậy thì các người cũng hãy चुक cho sẵn, vì Con Người sẽ đến trong giờ các người không ngờ”

(Ma-thi-ơ 24:36, 44).

Bạn có sẵn sàng chờ Chúa đến chăng?

**(5) Đức Chúa Giê-su đến với các thiên sứ.**

Hãy tưởng tượng cảnh trí sáng láng, rực rỡ khi Đức Chúa Giê-su ngự đến trong sự vinh hiển với hết thảy các thiên sứ thánh (Ma-thi-ơ 25:31).

Khi Chúa sống lại, chỉ một thiên sứ hiện đến cũng đủ khiến những tên lính canh La Mã té xuống đất bất tỉnh. Hướng chi bây giờ Ngài đến với hàng hà sa số các thiên sứ thì cả thế giới chắc phải sợ run lên. Lúc ấy sẽ có sự xáo trộn kinh khủng: động đất dữ dội như chưa hề có như vậy. Các đảo đều biến mất, và các núi cũng không còn nữa (Khải huyền 16:18-20).

### **3. ĐỨC CHÚA GIÊ-SU SẼ LÀM GÌ KHI TÁI LÂM?**

**(1) Ngài sẽ kêu người lành sống lại từ trong mộ mả.**

“Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16).

Đức Chúa Giê-su từ trời ngự xuống với một tiếng kêu lớn. Tiếng của Ngài vang dội khắp thế gian. Tiếng kêu lớn này mở tung các mộ mả và kêu những người đã tiếp nhận Ngài trong mọi thời đại ra khỏi mộ phần. Ngày ấy sẽ vui mừng biết chừng nào!

**(2) Ngài sẽ biến hóa những người lành.**

“Chúng ta. . . hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa” (I Cô-rinh-tô 15:51, 52).



Thể hay hư nát này của chúng ta vốn tội lỗi, bệnh tật, đau khổ, sẽ không còn hư nát nữa. Thể hay chết của chúng ta vốn phải phục tùng sự chết sẽ mặc lấy sự không hề chết—nghĩa là sẽ không bao giờ chết nữa.

Ngày ấy diệu kỳ, đẹp đẽ, huy hoàng biết chừng nào! Chúa đến rồi! Không còn đau thương, không còn rên siết, và quần quai vì tội lỗi nữa. Chúa đã đến rồi! Hãy vứt bỏ những bài điều vãn, hãy lấp những huyệt mả chưa mai táng! Không còn sự chết nữa! Chúa đã đến rồi!

### ***(3) Ngài sẽ đem hết người lành về trời.***

Đức Chúa Giê-su có hứa, “Ta sẽ trở lại đem các người đi với Ta” (Giăng 14:3).

Lại có lời hứa rằng khi Đức Chúa Giê-su tái lâm, hết thảy những người lành còn sống và hết thảy những người lành đã được phục sinh “sẽ cùng nhau đều được cất lên. . . giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:17).

### ***(4) Ngài sẽ chấm dứt tội ác.***

Đức Chúa Giê-su tái lâm để tiêu diệt tội lỗi. Kẻ ác—tức là những người nhất định từ chối sự nhân từ của Chúa—sẽ tự lên án mình. Khi nhìn xem mặt Ngài, thì tội lỗi họ lên án họ. Họ kêu với “núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đừng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi” (Khải huyền 6:16).

Kẻ ác cầu để được chết hơn là phải đứng trước con mắt nhìn thông suốt mọi sự của Đức Chúa Giê-su. Họ biết rằng Chúa đã kêu mời họ tiếp nhận sự cứu rỗi biết bao nhiêu lần, nhưng họ đã từ chối, đến bây giờ thì đã muộn quá rồi.

Thật là bi thảm! Người ta mê ăn uống, cờ bạc, vui chơi, mua bán, chạy theo mùi phú quý, bả vinh hoa, coi thường đạo lý. Giờ đây họ bừng tỉnh ngộ, thấy cái giá trị thật trong đời chính là cái mà mình vẫn khinh thường. Hãy suy gẫm số phận của kẻ bị chết mất! Họ đã từ chối

Đức Chúa Trời nhân từ, là Đấng có thể cứu họ, để bây giờ kêu cầu với núi và đá lớn che khuất họ trước mặt Ngài.

**(5) Người công bình sẽ sống với Chúa đời đời.**

Trên trời “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa” (Khải huyền 21:4).

Ngày ấy sẽ là ngày tuyệt diệu! Và ngày ấy sẽ đến với bạn. Nếu bạn muốn, bạn sẽ dự phần vào sự vinh hiển vui mừng ấy nơi thiên đàng.

## **4. BẠN CÓ SẴN SÀNG NGHINH TIẾP CHÚA CHĂNG?**

Đức Chúa Giê-su đã trả một giá rất đắt để bảo đảm cho chúng ta một tương lai vinh hiển trong nhà Cha Ngài. Giá đó là sự sống của Ngài. Ngài đã chết trên thập tự giá để cất tội lỗi chúng ta. Nếu Ngài không phục lâm, thì việc Ngài chết trên thập tự giá cũng vô ích. Ngài muốn ban cho chúng ta một chỗ ở trong nước Ngài.

Vào buổi sáng ngày 16 tháng 8, 1945, trong trại Shantung ở miền bắc Trung Hoa, một người tù la lên khi thấy phi cơ lạ bay lượn trên bầu trời. Tất cả tù nhân chạy ra và nhìn lên. Họ là những tù nhân chiến tranh của Nhật Bản, họ đã chịu đau khổ nhiều năm trong thiếu thốn, lo âu, và cô lập. Niềm hy vọng duy nhất của họ là một ngày nào đó, chiến tranh sẽ chấm dứt và họ được trả tự do.

Như một luồng điện giạt qua 1.500 tù nhân còn sống sót. Họ nhận ra chiếc phi cơ đến để đón họ. Khi tiếng động cơ của máy bay nghe lớn hơn, vài người la lên, “Coi kìa, có lá cờ Hoa Kỳ bên cạnh phi cơ!” Rồi nhiều tiếng la lên, “Kìa, họ vậy chúng ta! Họ đến đón chúng ta.”

Mọi người vui mừng quá. Họ nhảy nhót, la lớn, vẫy tay và khóc nức nở. Bỗng nhiên, mọi người yên lặng và ngó chăm chú. Phía dưới của phi cơ mở ra cho những người lính nhảy dù xuống. Những anh hùng giải phóng họ đã đến.

Đám tù nhân chạy ồa ra phía cổng. Họ không còn nghĩ

đến những khẩu súng lớn đang hướng về phía họ từ trên tháp canh cao. Họ chạy về hướng những người lính mới nhảy dù xuống.

Rồi làn sóng người cuộn cuộn chảy về phía trại, kiệu những người lính trên vai họ. Ông giám đốc trại tù đã đầu hàng vô điều kiện. Chiến tranh chấm dứt đã đem lại tự do cho mọi tù nhân.

Chẳng bao lâu nữa, Đấng Cứu Thế sẽ từ mây trời ngự xuống để đón rước chúng ta. Lịch sử đau buồn của nhân loại sẽ chấm dứt. Ngày vui mừng đó sẽ đến. Ngày chắc sẽ đến cách bất ngờ, hoặc chiều hôm nay, hay sớm ngày mai, không ai biết được.

Bạn có sẵn sàng nghinh tiếp Vua vinh hiển chăng? Xin hãy mời Ngài ngự vào lòng bạn ngay bây giờ. Ngài sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề trong đời bạn. Ngài sẽ giải phóng bạn khỏi gánh nặng tội lỗi và ban cho bạn sự sống đời đời.

**Bài học 11 sẽ giải đáp câu hỏi:**

**QUYỀN LỰC NÀO LỚN NHẤT TRONG VŨ TRỤ?**



The Voice of Prophecy, P.O. Box 53055, Los Angeles, CA 93055  
Tiếng Nói Hy Vọng, P.O. Box 5704, El Monte, CA 91734. ĐT: (626) 454-1304  
Printed in U.S.A. Copyright © 2003 Tiếng Nói Hy Vọng. All Rights Reserved.